



คณะกรรมการการยกเว้นรัฐธรรมนูญ

ฉบับที่ ๓ วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

คณะกรรมการการยกเว้นรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการยกเว้นรัฐธรรมนูญมีผลการประชุมที่สำคัญ คือ

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมการขอเสนอรายงานความคืบหน้าในการทำงานของคณะกรรมการการยกเว้นรัฐธรรมนูญ ดังนี้

เรื่องหนึ่ง กรอบแนวทางการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของคณะกรรมการการยกเว้นรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการการยกเว้นรัฐธรรมนูญได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมีกรอบแนวทางการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ดังนี้

บททั่วไป

ภาค ๑ พระมหากษัตริย์ และประชาชน

หมวด ๑ พระมหากษัตริย์

หมวด ๒ ประชาชน

ส่วนที่ ๑ ความเป็นพลเมือง

ส่วนที่ ๒ สิทธิ เสรีภาพของพลเมือง

ส่วนที่ ๓ หน้าที่พลเมือง

ส่วนที่ ๔ การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ส่วนที่ ๕ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ภาค ๒ ผู้นำการเมืองที่ดี และสถาบันการเมือง

หมวด ๑ ระบบผู้แทนที่ดี และผู้นำการเมืองที่ดี

หมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

หมวด ๓ รัฐสภา

หมวด ๔ คณะรัฐมนตรี

หมวด ๕ การคลังและการงบประมาณของรัฐ

หมวด ๖ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน

หมวด ๗ การกระจายอำนาจ และการปกครองท้องถิ่น

ภาค ๓ นิติธรรม ศาล และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

หมวด ๑ ศาลและกระบวนการยุติธรรม

หมวด ๒ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ส่วนที่ องค์การอิสระ

ภาค ๔ การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง

หมวด ๑ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม

หมวด ๒ การสร้างความปรองดอง

บทสุดท้าย**บทเฉพาะกาล**

โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ตั้งคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหา จำนวน ๑๐ คณะ เพื่อดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญตามกรอบแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้บัญญัติในส่วนที่เป็นหลักการสำคัญไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอาจนำไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

เรื่องที่สอง

ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้รับหนังสือจาก นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ตัวแทนเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เรื่อง “ข้อเสนอในการร่างรัฐธรรมนูญ” ที่ต้องการให้จัดตั้งสภาที่ปรึกษา การศึกษาและสังคมเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยให้เยาวชนคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกสภา ที่ปรึกษาการศึกษาและสังคม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งอนุกรรมการ “ขับเคลื่อนเยาวชนเพื่อ การปฏิรูปประเทศไทย และจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” โดยมี นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการ เป็นประธานอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปประเทศต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการฯ กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

จัดทำและเผยแพร่โดย

ทีมงานโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗